

**แถลงการณ์ของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน  
เนื่องในการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Technical workshop)  
เรื่อง เชื้อนน้ำเหิน ๒ ของธนาคารโลก  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย**

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป. อพช.) ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนไทยจำนวนหนึ่งได้ติดตามโครงการเชื้อนน้ำเหิน ๒ มาโดยตลอด โดยระหว่างปี ๒๕๔๑-๒๕๔๖ กป.อพช. ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยมารวมห้าฉบับ เรียกร้องให้ทบทุนแผนการซื้อไฟฟ้าจากเชื้อนน้ำเหิน ๒ กป.อพช. ได้ตั้งคำถามต่อกระบวนการตัดสินใจที่ขาดธรรมาภิบาล ซึ่งอาจก่อผลเสียต่อผู้ใช้ไฟฟ้าไทยและต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ทั้งได้แสดงความกังวลต่อผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้ในประเทศลาว และเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แต่ในที่สุดรัฐบาลไทยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินใจลงนามในสัญญาดังกล่าวกับประเทศลาว เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และรายละเอียดของข้อสัญญายังถูกปิดจนกระทั่งทุกวันนี้

เนื่องในโอกาสที่ธนาคารโลกจัดการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กป.อพช. ใคร่ขอเสนอความเห็นในนามขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. การสัมมนาฯ ครั้งนี้ผิดขั้นตอนและขอบเขตเนื้อหาคับแคบเกินไป กล่าวคือ ธนาคารโลกดูมีข้อสรุปแล้วว่าโครงการน้ำเหิน ๒ มีความเหมาะสมและสมควรเดินหน้า การสัมมนาจึงมุ่งพิจารณาแต่เฉพาะผลกระทบของโครงการ และแนวทางแก้ไขเฉพาะในบริบทของประเทศลาวเท่านั้น อีกทั้งการจัดการสัมมนายังเป็นไปอย่างเร่งรีบและไม่โปร่งใส มีข้อเพียงข้อมูลของฝ่ายสนับสนุนที่ได้เผยแพร่ไปยังผู้เข้าร่วม ซึ่งถูกปิดกั้นมิให้รับรู้ข้อมูลของฝ่ายคัดค้านและการวิเคราะห์อิสระอื่นๆ อีกทั้งยังขาดเอกสารข้อมูลที่สำคัญ และแทบไม่มีข้อมูลที่เป็นภาษาไทย
๒. กป.อพช. เห็นว่าปัญหาสำคัญที่สุดประการหนึ่งของโครงการนี้คือ “ความไม่เหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์” ต่อคนไทย การที่ทักท้วงเมื่อรัฐบาลไทยตัดสินใจลงนามในสัญญาซื้อไฟฟ้าแล้วแปลว่าโครงการมีความเหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เท่ากับว่าธนาคารโลกมีพฤติกรรมการตัดสินใจที่ไม่ต่างจากนักลงทุนที่สนใจเพียงผลกำไรสูงสุดเท่านั้น
๓. กป.อพช. จึงขอเรียกร้องให้ธนาคารโลกจัดการประชุมสาธารณะในประเทศไทย โดยถือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าไทยและภาคประชาสังคมไทยมีฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากโครงการเชื้อนน้ำเหิน ๒ โดยกระบวนการจัดการประชุมนี้ต้องโปร่งใส ให้โอกาสฝ่ายรัฐบาล ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะผู้บริโภค อย่างเท่าเทียม มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ อาทิ รายงานการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น และผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ และเป็นภาษาไทย

นำเสนอโดย  
ศรีสุวรรณ คุชรขจร  
เลขาธิการ กป.อพช.  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗